

Môn-Đệ-Hóa Truyền Giáo Cấp 3 - Bài 2

“Chiếu Ánh Sáng Trước Mặt Mọi Người” (Ma thi ơ 5:16)

29 tháng 4 năm 2024

Những phát minh của con người Chúa có thể dùng để đem Tin-Lành đến với tất cả mọi người.

Giới Thiệu:

Có những phát minh trong lịch sử đã được Chúa sử dụng để đem Tin Lành đến với người Ngoại. Trong các phát minh thì có 3 điểm chính cho việc đem Tin Lành đến cho người Ngoại: (1) việc sử dụng thuyền buồm đi đường biển, (2) hệ-thống lưu thông đường bộ, và (3) ngôn ngữ Hy Lạp.

Chúng ta thường có nghe ai đó nói “Đường nào cũng dẫn đến La-Mã” (“All roads lead to Rome”). Sở dĩ có câu này là vì khi Đế Quốc La-Mã được vương lên và chiếm cứ nhiều quốc gia làm chư hầu của Đế Quốc này sau khi Đế Quốc Hy-lạp sụp đổ vào khoảng 300 năm trước Chúa (Before Common Era), thì quân lính La Mã đã tận dụng các nô-lệ vùng địa phương để xây dựng một hệ thống đường đá rất tinh vi giúp sự di chuyển từ thành phố này qua thành phố kia trở nên dễ dàng. Di tích lịch sử đã cho thấy nhiều bằng chứng cho những công trình này.

Ngôn ngữ Hy-lạp rất thịnh hành sau khi A-lich-sơn Đại Đế (Alexander the Great) đã dùng chiến binh để thống trị hầu hết các lãnh thổ từ Hy-lạp cho đến các miền Trung Đông và vùng bắc của Ấn độ. Cuộc gầy dựng Đế Quốc Hy-lạp chỉ trong vòng rất ngắn ngủi so với các Đế Quốc khác. Tiếng Hy-lạp phổ thông trở nên càng thịnh hành hơn lúc A-lich-sơn Đại Đế thống trị thế giới vào khoảng 350 BCE (Before Common Era – trước Công Nguyên – tức trước khi Chúa Giê-xu Giáng-Sinh).

Đức Chúa Trời đã sử dụng những phát minh của con người để lời Chúa được biết đến

Bởi những phát minh về hệ thống lưu thông này mà các Sư Đồ đã sử dụng để đem lời Chúa đến các vùng bên ngoài xứ Do Thái. Bởi ngôn ngữ thịnh hành này mà các sách trong Tân Ước được viết ra để nhiều người có thể đọc được. Ngay cả Cựu Ước nguyên thủy ghi lại bằng tiếng Hê-bê-rơ cũng đã được dịch ra tiếng Hy-Lạp để các dân ngoại cũng có thể đọc được.

Đức Chúa Trời đã ban cho con người trí óc thông minh để phát minh ra nhiều sản phẩm mới để làm cuộc sống thuận tiện hơn (ví dụ hệ-thống lưu thông đường bộ, đường thủy, và hàng không) ai cũng có thể sử dụng được. Ngôn ngữ Hy-Lạp, ai cũng có thể học được nếu thực sự chuyên tâm. Sự thống nhất về ngôn ngữ Đức Chúa Trời cũng có thể dùng để đem lời Chúa đến cho nhiều dân tộc. Tương tự như sự phổ thông của tiếng Hy-Lạp thời Chúa Cứu Thế, thì tiếng Anh hiện nay là một ngôn ngữ quốc tế mà hầu như nhiều quốc gia trên thế giới đang sử dụng.

Mạng Xã Hội – Social Media

Một trong những phát minh hữu dụng nhất trong thời đại chúng ta là Mạng Lưới Toàn Cầu (World Wide Web) Ngày hôm nay hầu hết ai cũng phải tùy thuộc vào Mạng để gửi và nhận tin tức. Các cơ quan truyền giáo khắp nơi trên thế giới đã lợi dụng phát minh truyền thông này để đem Tin-Lành đến những nơi mà các giáo-sĩ chưa có dịp đặt chân đến. Người ta gán cho thế hệ của chúng ta cái tên là “Information Age”, tạm dịch là “Thế Hệ của Thông Tin”

Còn chúng ta thì sao? Những phát minh kỹ thuật có ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống hiện tại? phát minh kỹ thuật thông dụng nhất mà hầu như ai cũng có phải nói là Cell Phone. Và cell phone cũng là dụng cụ được gắn liền với Mạng Toàn Cầu (WWW.) Cho nên thông tin được truyền ra và nhận lãnh thì chỉ tích tất là có ngay. Kèm với cell phone là personal computer (Máy Điện Toán Cá Nhân).

Người nào mà không xử dụng cell phone thì bị coi là đang sống trong thời thượng cổ.

Những phát minh về kỹ thuật này có liên quan đến việc đem Tin Lành cho người khác?

“Từ học hỏi đến cầu nguyện đến thực hành” – Vẫn phải tiếp tục cầu nguyện hơn bao giờ hết

Thực sự mà nói, chia sẻ Tin Lành với một người chưa biết Chúa không phải là chuyện dễ. Không thể lấy sức riêng của mỗi người mà làm được. Việc này cần sự hiệp nhất của các người theo Chúa cùng sự đồng công của Đức Thánh Linh. Vì vậy sự nhờ cậy Chúa là điều cần thiết để Chúa Thánh Linh đồng công với Chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhắc nhở lẫn nhau để cầu thay cho nhau mỗi ngày để Ngài ban cho chúng ta sự hân hoan và vui mừng khi chúng ta được Chúa dùng như một dụng cụ để Chúa xử dụng trong công cuộc đem Tin Lành cho người mình quen biết.

Sự hân hoan mừng rỡ trong việc đem Tin Lành đến cho người khác ở đâu?

Nếu chúng ta là bậc cha mẹ, chúng ta đều có thể thấy khi mình bảo con mình, “con phải nhớ mỗi sáng sớm thứ ba đem rác ra ngoài cho xe đổ rác đem đi, nghe con” và hình như nhiều khi nó làm một cách miễn cưỡng hoặc lằm bằm và không thấy gì làm vui cho lắm. Trong việc đem lời Chúa đến với người khác, chúng ta cũng có thể lằm rơi vào tình trạng miễn cưỡng này...

Nếu chúng ta cảm thấy như bị bắt buộc trong việc này thì tốt nhất chúng ta phải dừng lại và đặt câu hỏi: tôi có thật sự muốn làm điều này với một tâm trạng vui mừng và hân hoan (joy and gladness) hay đang cảm thấy một cái gì thật nặng nề đang ám ảnh làm chúng ta lo lắng và bất an (anxious and worried)?

Chúng ta phải tự đặt câu hỏi và suy nghĩ và tìm tòi câu trả lời cho riêng mỗi người, “Điều gì Chúa đã ban cho tôi mà khiến tôi cảm thấy vui mừng (joyful), thích thú (excited), hăng hái (motivated), “vừa muốn vừa làm” (desiring into action) khi tôi chia sẻ Tin Lành cho người khác?

“Hãy để ánh sáng các con chiếu trước mặt mọi người” – Trường hợp Tim Tebow

“Vậy, hãy chiếu ánh sáng của các con trước mặt thiên hạ như thế, để họ thấy các công việc tốt đẹp của các con mà tôn vinh Cha các con ở trên trời.” [Ma-thi-ơ 5:16]

Tim Tebow là một người chơi banh nổi tiếng của trường Đại Học Florida. Mẹ làm chứng lại là Tim Tebow đã không được sanh ra nếu bà đã theo lời bác sĩ mà hủy bỏ thai vì lúc đó sự mang thai đem đến nguy hiểm cho thân thể bà. Nhưng bà mẹ của Tim đã không nghe lời bác sĩ và đã sanh ra Tim Tebow bình thường và mạnh khỏe như bao nhiêu đứa trẻ khác.

Anh chàng này có gì đặc biệt?

Tim là một Quarterback rất giỏi của đội banh Football cho đại học University of Florida. Anh đã giành được giải vô địch cho trường vào năm 2007 và 2009 và trong năm 2007 Tim cũng được cơ quan College Football ban thưởng giải “người chơi football xuất sắc nhất trên College Football của Mỹ”.

Đặc điểm của Tim Tebow là anh đã viết hai chữ “John 3:16” bên dưới hai mắt của mình khi chơi Football (xin xem hình)

FOR GOD
SO LOVED
THE
WORLD



Theo như thống kê thì khi Tim Tebow chơi cho đội banh Florida trong trận tranh giải vô địch vào năm 2009, thì có hơn 90 triệu lần người coi trận banh này Google xem thử Giăng 3:16 là gì. Không biết làm cách nào mà người ta có thể biết được điểm thống kê này. Nhưng đối với chúng ta là những người theo Chúa Cứu Thế, chúng ta biết rằng “*Này, lời đã ra từ miệng Ta sẽ không trở về cùng Ta vô hiệu quả, nhưng sẽ làm điều Ta đã định và hoàn thành việc Ta đã sai khiến nó.* [Ê-sai 55:11]. Chúa của chúng ta có thể dùng rất nhiều hình thức khác nhau để lời Ngài có thể đụng chạm đến tấm lòng ai đó muốn tìm kiếm Ngài.

Hiện nay chúng ta có thể dùng Mạng Xã Hội để làm một điều tương tự hay không? Trong chốc lát chúng ta sẽ đề cập lại đề tài Mạng Xã Hội.

Không hổ thẹn về Chúa Cứu Thế hoặc Sứ Điệp Tin Lành

Chúng ta biết Sứ-Đồ Phao-lô không hổ thẹn về Tin Lành khi ông nói trong Rô-ma 1:16a, “*Thật vậy, **tôi không hổ thẹn về Phúc Âm** vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin*”.

Một điểm khác là Tim Tebow đã không ngần ngại khi xử dụng quyền tự do ngôn luận mà không mất cỡ (ashamed) khi đã viết địa chỉ câu KT Giăng 3:16 trên viền đen dưới mắt mình.

Chúa Giê-xu phán trong Lu-ca 9:26, “*Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và về đạo Ta thì Con Người sẽ hổ thẹn về người đó, khi Ngài trở lại trong vinh quang của Ngài, của Cha và của các thiên sứ thánh.*”

Câu Kinh Thánh nói rất rõ về một mối tương giao giữa một người theo Chúa và sự hổ thẹn về Chúa có một hậu quả thật khủng khiếp trong ngày Chúa trở lại để cất HT của Chúa lên với Ngài. Chúng ta có thể phải bị bỏ lại khi chúng ta hổ thẹn về danh Ngài?

Có bao giờ chúng ta cảm thấy mắc cỡ khi chúng ta cúi đầu cầu nguyện cảm tạ Chúa về món ăn chúng ta sắp được thưởng thức khi chúng ta ăn nơi công cộng?

Một bước nhỏ mà ai cũng có thể làm được trên Mạng Xã Hội

Hầu hết ai trong chúng ta cũng có cell phone. Hầu hết ai trong chúng ta cũng có một vài cái App của mạng xã hội như Facebook hay Instagram hay LinkedIn, v.v...

Hầu hết những cái mà chúng ta muốn đăng tải cho các người “bạn” được đọc thấy và các người bạn khác cũng muốn chuyển tải đều liên quan đến các chuyện xảy ra trong cuộc sống, ví dụ như những hình ảnh du ngoạn, những hình ảnh kỷ niệm sinh nhật, một món ăn hấp dẫn, v.v.... Nói chung các mạng xã hội đa số đăng tải những tin tức có tình cách “thuộc thế” (non-spiritual) và ít khi nào có tính cách “thuộc linh” (spiritual).

Thay vì đăng tải những điều thuộc thể, chúng ta có thể xử dụng cái post của mình để đăng một câu kinh thánh có tính cách “Truyền Giáo” chẳng hạn như Giăng 3:16 hay những cầu tương tự. Trong 10 cái post thì chúng ta có thể dùng 1 cái post để đăng một câu KT. Xin khoan làm vội điều này đã! Việc chúng ta đăng một câu Kinh Thánh phải cần chúng ta cầu nguyện xem Đức Thánh Linh có cảm động chúng ta làm việc này hay không. Nếu được Chúa Thánh Linh cảm động và chúng ta được sự thúc dục, thì như câu Kinh Thánh trong Ê-sai “*Này, lời đã ra từ miệng Ta sẽ không trở về cùng Ta vô hiệu quả*” chúng ta xin Chúa chúc phước trên công việc chúng ta làm để lời Ngài đi ra và không trở về “luống chừng” (vô-ích). Chúng ta sẽ không biết ai sẽ đọc được và tấm lòng của ai sẽ được Chúa đụng chạm. Đây là một hành động rất nhỏ bởi đức tin để có thể chuyển tải lời Ngài cho những ai đang trong mạng xã hội của chúng ta. Đây chỉ là một việc làm thụ động như hành động của Tim Tebow đã được đề cập ở trên. Rồi dần dần nếu chúng ta càng được thúc dục thêm bởi Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ nhờ cậy Chúa để tất cả các cái post trên mạng xã hội đều mang tính cách thuộc linh.

Tóm Tắt

Chúng ta đã duyệt qua cách nào Đức Chúa Trời đã xử dụng những khám phá của con người để đem Tin Lành đến với người chưa biết Chúa ngày xưa. Ngày hôm nay, chúng ta có những phát minh kỹ thuật mà chúng ta cũng có thể dùng để chuyển tải lời Chúa trong Kinh Thánh đến cho bất cứ ai ở trong mạng xã hội của mình. Trước khi đó chúng ta cần cầu nguyện để Đức Thánh Linh cảm động chúng ta làm việc này. Đây là một bước rất nhỏ trong việc truyền bá Phúc Âm. Tuy nhiên, nếu việc chúng ta làm đẹp lòng Chúa thì Ngài sẽ dùng nó một cách kỳ lạ mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Chúng ta phải bền đỗ trong sự cầu nguyện để “Ánh Sáng của Ngài” sẽ soi sáng một ai đó còn đang lầm lạc trong thế giới tối tăm này. **“Hãy tập trung tâm trí vào các việc thiên thượng, đừng lo nghĩ những việc trần gian,”** [Cô-lô-se 3:2]

Những câu hỏi để suy gẫm

1. Nếu bạn đang có mạng xã hội và đang theo dõi hằng ngày, bạn có đồng ý rằng Chúa có thể dùng chính mình và mạng xã hội để chuyển tải lời Chúa đến cho người khác không?
2. Nếu câu trả lời cho câu 1 là có, bạn có muốn cầu nguyện để tìm cầu ý Chúa xem bạn có được sự thúc dục của Đức Thánh Linh để đăng những câu Kinh Thánh có tính cách “Truyền Giáo” không?
3. Nếu bạn có mạng xã hội, hãy tra xét Kinh Thánh xem những câu nào bạn cảm thấy thích hợp cho người chưa biết Chúa đọc (ngoài câu Giăng 3:16) – xin tìm ra ít nhất 3 câu
4. Bạn đã có Bible App trên phone của mình chưa? Nếu chưa thì xin chuyển xuống (download) Bible App vì có nhiều bản tiếng Việt trên App mà chúng ta mỗi ngày có thể được nhắc nhở một câu để làm nền tảng cho việc tương giao với Chúa hằng ngày